



## ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการวิจัยหรือสถิติ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการวิจัยหรือสถิติ และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้จะให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล อันจะเป็นการส่งเสริมความเชื่อมั่นในมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยและนำไปสู่การสนับสนุนการวิจัย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและสังคม ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยต่อไป

### ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งอาจรวมถึง ชื่อของนักศึกษา หรืออาจรวมถึงข้อมูลและสารสนเทศอื่นๆ เช่น วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เพศ ที่อาจรวมกันแล้วสามารถระบุถึงนักศึกษาได้ ข้อมูลและสารสนเทศนี้อาจเก็บได้ในหลายรูปแบบ เช่น ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือแบบฟอร์มกระดาษ

### ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ซึ่งมีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล มีหน้าที่แจ้งให้ผู้เข้าร่วมเข้าร่วมการวิจัยทราบถึงแนวทางที่ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลอะไรที่ทางมหาวิทยาลัยจัดเก็บ ใช้พื้นฐานกฎหมายหรือข้อบังคับอะไร ทำให้ถึงต้องจัดเก็บ จัดเก็บจากที่ใด และมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้ใคร รวมถึงแจ้งสิทธิให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมเข้าร่วมการวิจัย

### วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในการเข้าร่วมการอบรมซึ่ง สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดขึ้นนั้น สถาบันฯ อาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยอาศัยฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้

ข้อ	วัตถุประสงค์	ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล	ฐานทางกฎหมาย
1	เพื่อใช้ในประโยชน์การวิจัยและสถิติ	ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในการวิจัย และสถิติของโครงการวิจัยนั้น ๆ	การปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis)

## สารสนเทศที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับและส่งต่อให้บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับและผู้ให้ข้อมูลของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล	รายละเอียด
1) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยมหิดลจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษา ตาม พ.ร.บ.การอุดมศึกษาในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของกระบวนการรับทุนวิจัยให้กับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2) แหล่งทุน	หน่วยงานให้ทุนวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้บุคคลของกระบวนการรับทุนวิจัยเป็นผู้สมัครรับทุนวิจัย โดยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจดำเนินการเป็นผู้ประสานงาน ในการรับและส่งข้อมูลส่วนบุคคลของกระบวนการรับทุนวิจัย
3) ผู้ทรงคุณวุฒิ	ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกสำหรับประเมินโครงการวิจัย โดย มหาวิทยาลัยมหิดลจะดำเนินการเป็นผู้ประสานงาน ในการรับและส่งข้อมูลส่วนบุคคลของกระบวนการวิจัย
4) สถาบันการเงิน	มหาวิทยาลัยมหิดล ทำงานร่วมกับสถาบันการเงิน จำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งอาจมีการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของกระบวนการเพื่อการวิจัยและสถิติ และส่งกลับเพื่อยืนยันสถานการณ์ทำธุรกรรม อาจมีส่งและรับข้อมูลส่วนบุคคลของกระบวนการวิจัยและสถิติ ซึ่งต้องผ่านการยินยอมของบุคคลของกระบวนการเพื่อวิจัยและสถิติ
5) อื่น ๆ	ในบางกรณี มหาวิทยาลัยมหิดลอาจจำเป็นต้องมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับส่วนราชการตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ข้อมูลพิสูจน์ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560

ทั้งนี้ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลจะดำเนินการจัดทำข้อตกลงหรือสัญญาเก็บรักษาข้อมูลร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่เหมาะสม

### การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

ในบางกรณี ข้อมูลความเป็นส่วนบุคคลของกระบวนการวิจัยหรือสถิติ อาจจำเป็นต้องมีการส่งออกไปยังต่างประเทศ กรณีที่มีความจำเป็นต้องทำวิจัยร่วมกับต่างประเทศ เช่น การรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างประเทศ หรือการทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เป็นต้น สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จะดำเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของการวิจัยหรือสถิติจะมีการส่งผ่านหรือโอนย้ายข้อมูลไปยังต่างประเทศตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่ประเทศที่ต้องมีการรับโอนย้าย มีการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไม่ดีพอหรือไม่สอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ มหาวิทยาลัยจะทำข้อตกลงกับบุคคลของกระบวนการรับทุนวิจัยเพื่อขอส่งหรือโอนข้อมูลไปต่างประเทศ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดเท่านั้น เว้นแต่ เป็นความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น หรือ เป็นการกระทำตามสัญญาระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล ตามมาตรา 28 (3) และ (4)

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ ประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลต้องมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การจัดทำข้อตกลงกับบุคคลของกระบวนการรับทุนวิจัยที่ได้รับทุนจากต่างประเทศ หรือ ในกรณีที่บุคคลของกระบวนการรับทุนวิจัยแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ

## ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลจะทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของการวิจัยหรือสถิติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นตลอดไป ได้แก่ (1) ข้อมูลนักวิจัย เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ ชื่อ ตำแหน่ง ประเภทตำแหน่ง สังกัดปัจจุบัน สถานภาพบุคลากร เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ความเชี่ยวชาญ ประวัติการได้รับทุนวิจัย ข้อมูลผลงานวิจัย/วิชาการ (2) ข้อมูลการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล
- 2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลสามารถแจ้งความประสงค์ลบข้อมูลข้อมูลหลังสิ้นสุดการดำเนินการแล้ว 10 ปี ได้แก่ ข้อมูลบัญชีธนาคาร เช่น ชื่อธนาคาร ชื่อสาขา เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี

## สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะเจ้าของข้อมูล

ในฐานะที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามช่องทางที่สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนด ซึ่งสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีรายละเอียด ดังนี้

1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent) ในกรณีที่สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความยินยอม เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมกับสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอยู่กับสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือ สัญญา ที่ให้ประโยชน์แก่นักศึกษา ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของนักศึกษาจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบก่อนการถอนความยินยอมดังกล่าว

2. สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลรวมถึงขอให้สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมต่อสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้

3. สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Data Portability Right) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ไว้กับสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลไปยังหน่วยงานหรือองค์กรอื่นได้ตามที่กฎหมายกำหนด

4. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนได้ตามที่กฎหมายกำหนด

5. สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล (Erasure Right) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจมีบางระบบที่ไม่สามารถลบข้อมูลได้ ในกรณีเช่นนี้ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดให้มีการทำลายหรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

6. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ระงับการใช้ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น

ก. เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่ยุติการที่สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

ข. ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

ค. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แจ้งไว้ในการเก็บรวบรวม แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์ให้ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ง. เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่ยุติการที่สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลกำลังพิสูจน์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

7. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Rectification Right) กรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเห็นว่าข้อมูลที่สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลมีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเอง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

ทั้งนี้ ตามกฎหมายบัญญัติและ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจปฏิเสธการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้มีอำนาจกระทำแทนได้หากไม่ขัดต่อกฎหมาย

### **การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล**

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ รวมถึงกำหนดผู้มีสิทธิในการเข้าถึง เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ลบ ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

นอกจากนี้ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น โดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าว รวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม

## การเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัว

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจแก้ไขปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราว และเมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จะประกาศให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล และ/หรือแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบผ่านทางอีเมลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลจะดำเนินการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมด้วย

## การติดต่อสอบถามหรือใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

1. กรณีมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ ต้องการความช่วยเหลือ หรือประสงค์ใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อหรือใช้สิทธิได้ที่ Website <https://privacy.mahidol.ac.th> หรือ E-mail: [privacy@mahidol.ac.th](mailto:privacy@mahidol.ac.th) หรือติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยมหิดล (Data Protection Officer: DPO)
2. คณะทำงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2441-9729 Email : [ilpdpa@mahidol.ac.th](mailto:ilpdpa@mahidol.ac.th)